

★Bạn có biết về khái niệm "Young Carers" không?★



Mặc dù không có định nghĩa pháp lý, nhưng thường được định nghĩa là "trẻ em dưới 18 tuổi phải thường xuyên thực hiện các công việc gia đình, chăm sóc gia đình, các công việc mà lẽ ra người lớn phải chịu trách nhiệm".

Mang những gánh nặng quá mức không phù hợp với lứa tuổi có thể ảnh hưởng đến kết quả học tập, con đường sự nghiệp và mối quan hệ bạn bè của trẻ. Ngoài ra, cũng có một số trẻ em cảm thấy rằng tình huống của chúng được coi là hiển nhiên và không thể gửi các tín hiệu cầu cứu SOS. Nếu bạn biết những đứa trẻ như vậy, xin vui lòng liên hệ với bàn tư vấn bên dưới.



Làm các công việc nhà như đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp và giặt giũ thay cho một thành viên trong gia đình bị khuyết tật hoặc ốm đau.



Thay thế gia đình, làm nhiệm vụ chăm sóc em nhỏ.



Chăm sóc hoặc trông chừng anh chị em trong gia đình bị khuyết tật hoặc bệnh tật.



Chăm sóc những thành viên trong gia đình không thể rời mắt, chẳng hạn như trông chừng họ và nói chuyện với họ.



Phiên dịch cho các gia đình không biết tiếng Nhật hoặc gia đình có người khuyết tật.



Làm việc để giúp đỡ sinh kế gia đình và giúp đỡ một thành viên trong gia đình bị khuyết tật hoặc đau bệnh.



Giúp đỡ các gia đình có vấn đề về rượu, ma túy và cờ bạc.



Chăm sóc người nhà mắc bệnh mãn tính như ung thư, bệnh nan y, tâm thần.



Chăm sóc một thành viên gia đình bị khuyết tật hoặc đau bệnh.



Hỗ trợ các gia đình bị khuyết tật hoặc ốm đau trong việc tắm rửa và đi vệ sinh.

★ Để thúc đẩy sự hiểu biết đúng đắn về "young carer", chúng tôi sẽ giới thiệu một số áp phích được vẽ bởi các học sinh thuộc câu lạc bộ nghệ thuật và câu lạc bộ chế tác của các trường trung học cơ sở ở Thành phố Anjo.



Quầy tư vấn các vấn đề liên quan đến "young carer"



● Bộ phận Hỗ trợ Nuôi dạy Trẻ em Bộ phận Trẻ em và Gia đình (Tầng 1 toà nhà chính phủ)

Số điện thoại : 0566-71-2272 (Trực tiếp)

Các ngày trong tuần 8:30 sáng đến 5:15 chiều (không bao gồm các ngày lễ cuối năm và đầu năm)

● Đường dây nóng tư vấn của trung tâm hướng dẫn trẻ em (Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi)

Số điện thoại : 0120-189-783 (Tổng đài miễn phí)

Tiếp nhận cuộc gọi 24 giờ (trong năm không nghỉ) ※Không mất phí gọi điện

● Tổng đài 24 giờ liên lạc khẩn cấp dành cho trẻ em (Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ)

Số điện thoại : 0120-0-78310 (Tổng đài miễn phí)

Tiếp nhận cuộc gọi 24 giờ (trong năm không nghỉ) ※Không mất phí gọi điện